

สกสค.เดินทางทวงหนี้ล้านคืนจากออมสิน

นำเสนอเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560

‘พิษณุ’ ส่งหนังสือแจ้งมติบอร์ดสกสค.ถึงผอ.ธนาคารออมสิน
ไล่หนังสือขอยินยอมหักเงินสนับสนุนฯ ทุกฉบับ เผยรวม 12 ปีโดนหักเงินไปแล้ว 10,468 ล้านบาท
สิ้นเอาคืน ไซพัฒนาครูไม่ใช่ไซหนี้แทนคนคางชำระ

วันนี้ (21 มิ.ย.) ดร.พิษณุ ตูลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เรื่องการหักเงิน จากกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษตามโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) แจงให้ธนาคารออมสิน รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการสกสค. ซึ่งมีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. เป็นประธาน ได้มีมติยกเลิกบันทึกข้อตกลงหรือเอ็มโอยู สัญญาและหนังสือขอยินยอมที่เลขาธิการสกสค. ชุดก่อนได้ลงนามไว้ทั้งหมด พร้อมทั้งให้ยุติการหักเงินสนับสนุนพิเศษจากโครงการสวัสดิการเงินกู้ช.พ.ค. และคืนเงินสนับสนุนที่ได้หักไปแล้วแก่ สำนักงานสกสค. ตามหนังสือที่เคยมีการแจ้งไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้หากธนาคารออมสินยังไม่ยุติการหักเงินดังกล่าว ตนจะต้องนำเรื่องเขาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค. เพื่อขอสงเรื่องให้อัยการสูงสุด พิจารณาวางจะดำเนินการอย่างไร เพราะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐ

“นับตั้งแต่ปี2549 จนถึงปัจจุบัน สกสค.ได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคารออมสิน เข้ากองทุนเงินสนับสนุนฯ รวม 12 ปี เป็นเงินรวมประมาณ 19,365 ล้านบาท ทางธนาคาร ได้หักเงินจากกองทุนเพื่อหนี้คางชำระของผู้ช.พ.ค. และช.พ.ส. ที่คางชำระ 3 งวด นับถึงเดือนเมษายน 2560 ไปแล้วประมาณ 10,468 ล้านบาท ยังคงเหลือเงินสนับสนุนที่ได้รับมา 8,897 ล้านบาท และจนถึงขณะนี้ธนาคารออมสินก็ยังคงหักเงินจากกองทุนอยู่ เป็นเงินประมาณ เดือนละ 200 กว่าล้านบาท ซึ่ง ทางสกสค.ยืนยันว่า จะต้องนำเงินดังกล่าวกลับคืนมา และขอทำความเข้าใจกับเพื่อนครูว่า เงินจากกองทุนเงินสนับสนุนฯ ไม่ใช่เงินช.พ.ค. และช.พ.ส. ที่หักจากครูที่กู้ แต่เป็นเงินที่ได้ตามข้อตกลงที่สำนักงานสกสค.ทำไว้กับธนาคารออมสิน เพื่อนำเงินมาพัฒนากิจการสกสค. และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ไม่ใช่ชำระหนี้คางชำระแทนผู้กู้ ”ดร.พิษณุ กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 14.09 น.](#)